

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สองและสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมซึ่งตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาสที่สองและสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สองปี 2563 จำนวน 14.75 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 2.88 ล้านบาท ผลการดำเนินงานดีขึ้นจำนวน 17.63 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีรายได้รวม 58.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 249 สาเหตุหลักมาจาก
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 17.58 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.26 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด บริษัทย่อยซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจภายหลังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคม 2562
 - ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเท่ากับ 7.34 ล้านบาท ลดลง 14.98 ล้านบาท โดยหลักมาจากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน จากความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา อันสืบเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ในขณะที่ไตรมาสที่สองปี 2562 บริษัทมีกำไรหลักจากการขายตราสารทุน

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในไตรมาสนี้เท่ากับ 24.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.60 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 31.40 ล้านบาทจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด “กรุงไทย ซีมิโก้” ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71 กรุงไทย ซีมิโก้ มีรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นมาก จากมูลค่าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ที่สูงขึ้น ท่ามกลางความผันผวนอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ (ไม่รวมบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) ในไตรมาสที่สองปี 2563 อยู่ที่ 64 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 37% จากปีก่อนหน้า อีกทั้งกรุงไทย ซีมิโก้ ยังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของไตรมาสจากร้อยละ 1.70 เป็นร้อยละ 2.91 นอกจากนี้ กรุงไทย ซีมิโก้ยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สองปีก่อนอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายคงที่และต้นทุนทางการเงินลงอย่างมีนัยสำคัญ

กรุงไทย ซีมิโก้ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สองปี 2563 และ 2562 โดยสรุปดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2563	2562
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	375.86	250.06
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(297.81)	(262.61)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	(14.88)	(1.86)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	63.17	(14.41)

ในส่วนของบริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และมีการปิดดำเนินการสตูดิโอชั่วคราวตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐ ทำให้รายได้หลักของกลุ่มแอ็บเซอลูทโยคะลดลง แต่อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ในการขยายบริการคลาสออกกำลังกายออนไลน์และการให้บริการเช่าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกาย ในช่วงที่สตูดิโอปิดบริการชั่วคราว ได้ช่วยเสริมสร้างรายได้และกำไร และลดผลกระทบต่อผลประกอบการของแอ็บเซอลูทโยคะได้เป็นอย่างดี ในส่วนของค่าใช้จ่าย แม้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเช่าสตูดิโอจากการเจรจา และความสนับสนุนจากรัฐได้อย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสนี้ แอ็บเซอลูทโยคะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจากการปิดสตูดิโอสองสาขา จึงทำให้มีผลประกอบการขาดทุนและบริษัทบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากแอ็บเซอลูทโยคะในไตรมาสที่สองปีนี้จำนวน 6.31 ล้านบาท

สำหรับบริษัท เซนติเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่ง มีรายได้ที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กระทบช่องทางการจัดจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ที่มีการปิดดำเนินการชั่วคราว รวมถึงลดเวลาการทำงานลงตามประกาศเคอร์ฟิวของรัฐ อีกทั้งได้รับผลกระทบจากความต้องการที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจและการหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติ บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเป็นจำนวน 1.04 ล้านบาทในไตรมาสที่สองนี้

2. ค่าใช้จ่ายรวม 41.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.69 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 73 สาเหตุหลักมาจาก
 - บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ้นจากการเพิ่มจำนวนพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองปี 2562 จากการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการกองทุนรวมและการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบแล้วโดยสองบริษัทย่อย
 - บริษัทมีค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึ้น 11.11 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและค่าบริการที่เกี่ยวข้องจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
 - อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อิน โนเทค จำกัด บริษัทย่อย ยังได้รับชำระหนี้บางส่วนคืนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้-ตั๋วแลกเงิน จึงทำให้มีการปรับลดสำรองที่บริษัทเคยตั้งไว้จำนวน 10.28 ล้านบาทในไตรมาสนี้ ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลง

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 7.25 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 1.90 ล้านบาท ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีรายได้รวม 95.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.95 ล้านบาทหรือร้อยละ 104 สาเหตุหลักมาจาก
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 21.37 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20.63 ล้านบาท โดยหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด บริษัทย่อย
 - บริษัทมีกำไรจากเครื่องมือทางการเงิน 18.48 ล้านบาท ลดลง 37.52 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อน บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไปจำนวน 25.00 ล้านบาทและกำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ในปีนี้โดยเฉพาะในไตรมาสที่สอง ความผันผวนอย่างรุนแรงของภาวะตลาด ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ยังคงได้รับเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

- บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 43.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2562 จำนวน 57.41 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของกรุงไทย ซิมิโก้ อันเนื่องมาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จากมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 42 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว และการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรุงไทย ซิมิโก้ จากร้อยละ 1.78 ในครึ่งปีแรกของปี 2562 เป็นร้อยละ 2.53 ลำดับส่วนแบ่งการตลาดฯ ปรับตัวดีขึ้นมากเป็นลำดับที่ 16 จากโบรกเกอร์ทั้ง 38 แห่งในปีนี้ กรุงไทย ซิมิโก้ยังสามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ลดค่าใช้จ่ายคงที่และต้นทุนทางการเงิน อีกทั้งมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมลดลงจากปีก่อน ในขณะที่บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม แอ็บเซอลูทโยคะ และเซนติเมนทัล (ประเทศไทย) ในปีนี้ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อการเปิดดำเนินการและยอดขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่สอง ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
2. บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 86.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.83 ล้านบาท สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในการขยายธุรกิจระหว่างปีที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด แต่ถูกหักกลับด้วยการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการลดจำนวนเงินกู้ยืม รวมถึงเงินที่ได้รับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และเงินลงทุนในตราสารหนี้-ตั๋วแลกเงิน ของอิน โนเทค จำนวน 13.42 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชภัทร ศรีวิสารวาจา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร